
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ  
 
 

   วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ 
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม  
    ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

(๑) กระทู้ถาม 
     ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

     ๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายช่ือ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี  

    สอบถามถึงกรณี นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทย ซึ่งหายตัว
ไปจากที่พักในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมีคนจ านวนมากพบเห็น และปรากฏหลักฐานเป็นภาพ 
จากกล้องวงจรปิดเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นวงกว้าง แม้จะเป็นผู้ลี้ภัยแต่รัฐบาลมีหน้าที่ปกป้องชีวิต 
ของประชาชนชาวไทย ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และก่อนหน้านี้เคยปรากฏเหตุการณ์เช่นนี้หลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้
รับการแก้ไข และยังไม่มีรายละเอียดความคืบหน้าในแต่ละคดี รวมทั้งสอบถามถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรม 
ของรัฐบาลในการสืบสวนสอบสวนและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในท านองเดียวกันอย่างไร นอกจากนี้ 
ฝ่ายความมั่นคงมองว่า นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ มีสถานะหรือบทบาทเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยอย่างไร  
และรัฐบาลได้มีการสืบสวนสอบสวนบุคคลที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่  

    นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามว่า กรณีนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ มีความเกี่ยวพันกับต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงต่างประเทศ
และรัฐบาลกัมพูชายังไม่ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม  กระทรวงยุติธรรม 
ขอยืนยันว่า นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ไม่เคยขอรับความช่วยเหลือจากส่วนงานของกระทรวงยุติธรรม จึงต้อง
ด าเนินการตามกลไกของกฎหมายและระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดไว้ ส าหรับร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... นั้น กระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสนใจ 
และพยายามผลักดันให้กฎหมายฉบับดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี เพ่ือให้มีกลไกแก้ไขปัญหา 
อย่างเป็นรูปธรรม ส าหรับผู้ลี้ภัยในประเทศเพ่ือนบ้านที่สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยอีก ๘ รายนั้น อยู่ระหว่าง
กระบวนการติดตามข้อเท็จจริงโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนกรณีผู้ลี้ภัยที่ถูกอุ้มหายในต่างประเทศเป็นกรณี
ที่ไม่ปกติ เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการสืบสวนสอบสวนบนอธิปไตยของประเทศอ่ืนได้ จึงต้องด าเนินการ
ร้องเรียนและประสานงานผ่านกระทรวงการต่างประเทศ  

   ๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย นายสมคิด  เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี  
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   สอบถามเกี่ยวกับการหายตัวไปของนายวันเฉลิม  สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ชาวอุบลราชธานี  

ซึ่งถูกด าเนินคดี เนื่องจากไม่มารายงานตัวเมื่อสมัยคณะรักษาความสงบแห่งชาติท าการรัฐประหาร  
เมื่อปี ๒๕๕๗ และได้หายตัวไปจากที่พักในประเทศกัมพูชา โดยกระทรวงการต่างประเทศควรให้การดูแล
ประชาชนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศและให้ความมั่นใจพ่ีน้องประชาชนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งสอบถาม 
ถึงการประสานความร่วมมือกับส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR  

    นายดอน  ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับมอบหมาย  
ให้ตอบกระทู้ ถามว่า เรื่องของนายวันเฉลิม ไม่ ได้มีความส าคัญมากนักในมุมของการต่ างประเทศ 
และความมั่นคง จึงไม่น่าจะเป็นผู้ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง แต่เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นจะมาจากเหตุผลใดนั้น
ต้องรอการตรวจสอบจากทางการกัมพูชา ซึ่งรับทราบว่าทางการกัมพูชาได้เริ่มด าเนินการตรวจสอบ 
เรื่องดังกล่าวแล้วและต้องใช้เวลาในการด าเนินการโดยต้องรอค าตอบจากกัมพูชา อย่างไรก็ตาม กระทรวง 
การต่างประเทศ ได้ให้ความส าคัญกับคนไทยทุกคนในต่างประเทศทั่วโลกที่มีอยู่จ านวนประมาณ ๑.๖๗ ล้านคน 
ในการดูแลทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนในทุกด้าน เช่นเดียวกับการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศ 
ที่ประเทศไทยมีสถานเอกอัครราชทูต แต่ก็มีคนไทยส่วนหนึ่ งที่ ไม่ต้องการแสดงตนและไม่ ได้แจ้ ง 
สถานเอกอัครราชทูตทราบว่าอยู่ที่ไหนและท าอะไรอยู่  จนกระทั่งมีปัญหาหรือความเดือดร้อนจึงได้ทราบ  
ซึ่งกรณีของ นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ อาจอยู่ในกรณีนี้ด้วย ส่วนการให้การช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
ในช่วงเวลานี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ได้มีการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีกระบวนการในการดูแลคนไทยในต่างประเทศทุกประเทศ 
โดยในเดือนมิถุนายนนี้ได้น ากลับประเทศไทยเกือบ ๓ หมื่นคน แล้ว ซึ่งผู้ที่ได้รับความส าคัญในอันดับสูง  
คือ กลุ่มคนไทยที่เปราะบาง ไม่ว่าจะเป็น เด็ก สตรี และผู้ป่วย ส่วนในเรื่องของการประสานความร่วมมือ 
กับองค์กรต่างประเทศ โดยเฉพาะ UNHCR นั้น ก็ไม่มีชื่อของ นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์  เป็นผู้ลี้ภัย 
ทางการเมือง และนายวันเฉลิม ก็ไม่ได้แจ้งความจ านงขอสถานะเป็นผู้ลี้ภัยด้วย ซึ่งในช่วงปี  ๒๕๕๗  
ที่นายวันเฉลิมได้เดินทางไปกัมพูชานั้นอาจไปด้วยเหตุผลเรื่องของความปลอดภัย และได้มีการเดินทาง  
เข้า – ออก เป็นประจ าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ช่วงระยะหลังไม่ได้เดินทางออกมาเนื่องจากทางกัมพูชา 
ไม่ต่อวีซ่าให้   

    ๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

      สอบถามถึงการบริหารจัดการดูแลสุขภาพชุมชนเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-๑๙ ในรอบที่สอง ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชน 
ชาวไทยและทั่วโลก ซึ่งการควบคุมโรคดังกล่าวให้ส าเร็จนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวง
สาธารณสุข ต้องสร้างแนวทางการด าเนินชีวิตในรูปแบบความป กติ ในวิถีชีวิตใหม่  (New Normal)  
ซึ่งผลจากความส าเร็จในการควบคุมโรคของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรค 
ที่จะต้องแก้ไขปัญหาและมีความกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดในรอบที่สองซึ่งจะรุนแรงกว่าในรอบแรก  
และจะต้องใช้งบประมาณแก้ไขวิกฤตดังกล่าวเพ่ิมขึ้น จึงตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยมีมาตรการกีดกันคนไทย
ไม่ให้กลับเข้ามาในประเทศได้โดยง่ายเพ่ือรักษาตัวเลขผู้ติดเชื้อ และสามารถเปิดรับคนไทยทุกคนกลับมา  
ยังมาตุภูมิได้มากขึ้นหรือสะดวกขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ ในปัจจุบันที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องนั้ น 
รัฐบาลมีมาตรการและความเชื่อมั่นต่อการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  
ในรอบที่สองอย่างไร รวมทั้งมาตรการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ในระดับท้องถิ่น  

   นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้
ตอบกระทู้ถามว่า ความส าเร็จที่ผ่านมาเป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศที่ มีความอดทน มีวินัย ปฏิบัติ 
ตามค าแนะน าของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข โดยน ามาซึ่งการสร้างบรรทัดฐานใหม่หลายประการ 
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จนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และยืนยันว่าไม่สามารถปิดบังตัวเลขผู้ติดเชื้อได้ ส่วนการเดินทางกลับมา 
ยังประเทศไทยเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคน โดยปัจจุบันมีผู้ที่พ านักอยู่ในต่างประเทศลงทะเบียน
ประสงค์ขอกลับมายังประเทศไทยจ านวนประมาณ ๒๘,๐๐๐ คน และมีการเดินทางกลับมาประเทศไทย 
อย่ างต่ อ เนื่ อง  นอกจากนี้  กระทรวงสาธารณ สุขได้ จั ด เตรียมสถานที่ ส าห รับกักตั วผู้ ที่ เดินทาง 
กลับจากต่างประเทศจ านวน ๒๖ แห่ง มีผู้ เข้าพักแล้วจ านวน ๘ ,๐๐๐ ห้อง และได้ตั้งเป้าหมายให้ถึง  
๑๐,๐๐๐ ห้อง เพ่ือรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศอย่างต่ าวันละ ๕๐๐ คน ดังนั้น จึงมีการเตรียม 
ความพร้อมด้านสถานที่ส าหรับกักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศครบทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบสถานที่
กักกันของรัฐและสถานที่กักกันทางเลือก โดยจะทยอยน าคนไทยที่พ านักในต่างประเทศกลับมายังประเทศไทย
ให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพและความพร้อมของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ ส าหรับกรณี 
ที่ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองลดลงนั้น รัฐบาลมีความกังวลอย่างมาก จึงถือโอกาสนี้ 
ขอความร่วมมือจากประชาชนทั้งประเทศให้ป้องกันตนเองต่อไป ควบคู่กับนโยบายของรัฐบาลในการตรวจ 
เชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ ผู้ที่ท างานในสถานที่แออัด สถานีขนส่ง บุคลากรทางการแพทย์ 
และชุมชนที่มีผู้ติดเชื้อ เพ่ือให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ ในประเทศไทยเป็นศูนย์ 
อย่างแท้จริง ส่วนมาตรการรองรับการเปิดโรงเรียนนั้น สาธารณสุขจังหวัดจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยใช้หลักการ
การรักษาระยะห่าง และการสลับวันเรียนเพ่ือรักษาระยะห่างของจ านวนนักเรียนในแต่ละห้อง ควบคู่ไปกับ 
การรักษาความสะอาดภายใต้ค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ กระทรวง
สาธารณสุขขอขอบคุณข้าราชการทุกระดับและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ซึ่งมีบทบาทส าคัญ 
ต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้อย่างประสบความส าเร็จ ส่งผลให้มีการบรรจุ
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
    ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านดอนธงชัย ต าบลสว่างแดนดิน 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดย นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร 
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
       แหล่งมรดกบ้านเชียง อารยธรรมสยามประเทศ นับเป็นแหล่งโบราณคดีที่ได้ 
เป็นมรดกโลกที่มีเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก และที่บ้านดอนธงชัย ต าบล 
สว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นอีกสถานที่ที่นักโบราณคดี กรมศิลปากรที่ ๓๐ ร้อยเอ็ด 
ขุดค้นพบชิ้นส่วนโบราณที่มีอายุมากกว่า ๓,๘๐๐ ปี ของยุคก่อนประวัติศาสตร์ ด้วยโครงการการอนุรักษ์ 
และพัฒนามรดกบ้านเชียง ที่บ้านดอนธงชัย ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  
ได้มีการศึกษาทางโบราณคดีพบหลักฐานว่า เนินดินในวัดชัยมงคล มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในช่วงสมัย 
ก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ ๑,๘๐๐ – ๓,๘๐๐ ปี มาแล้ว โดยใช้เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและฝังศพ ซึ่งจากการขุดค้น 
ของกรมศิลปากร ตั้งแต่ปี  ๒๕๓๗ จ านวน ๒๐ หลุม ได้ข้อสรุปว่า แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ มีศักยภาพ 
และความเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และศูนย์ศึกษาแหล่งวัฒนธรรมให้มีความสมบูรณ์ท่ีสุด 
เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับการศึกษาการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ไว้ในคราวเดียวกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
และสร้างความยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่นตลอดไป จึงสอบถามถึงนโยบายอนุรักษ์ และพัฒนามรดกโลก 
บ้านเชียงที่บ้านดอนธงชัย ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
     นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตอบกระทู้ถามว่า 
นโยบายการน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิมและต่อยอดทางเศรษฐกิจนั้นถือว่าเป็นนโยบายส าคัญ 
ที่รัฐบาลได้เคยแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีนโยบายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทู้ถาม 
คือ นโยบายการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งผลให้กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายหลักที่ส าคัญ  
ทั้งเรื่องของการรักษา สืบสาน การสร้างพัฒนามูลค่าเพ่ิม และธรรมาภิบาล ทั้งนี้  มรดกโลกบ้านเชียง 
เป็นหนึ่งในมรดกโลกที่ประเทศไทยได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ซึ่งทุกรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมา  
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ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี เพ่ือน าไปสู่การประกาศเป็นมรดกโลก 
ซึ่งยังมีแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกจ านวนมากที่ขณะนี้ 
ได้ขึ้นบัญชีเบื้องต้นเพ่ือรอประกาศเป็นมรดกโลก อาทิ อุทยานแห่งชาติภูพระบาท และที่ประกาศไปแล้ว  
คือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยมรดกโลกบ้านเชียง 
ได้แสดงถึงอารยธรรมและความเจริญของมนุษย์ในอดีตครั้งก่อนประวัติศาสตร์ ๓,๘๐๐ ปี จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลากว่า ๕,๐๐๐ ปี ซึ่งอดีตที่ผ่านมา กรมศิลปากรโดยส านักศิลปากรที่ ๘ ได้เริ่มขุดค้นตั้งแต่ปี ๒๕๓๗  
โดยรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาแหล่งโบราณสถานและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่
ที่เป็นมรดกโลก ซึ่งคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจได้มีมติเมื่อต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ให้กระทรวงวัฒนธรรม 
พัฒนาต่อยอดและยกระดับมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกโลก รวมทั้งพัฒนามรดกโลกที่ได้ขึ้นทะเบียน
เบื้องต้นไว้ให้ประกาศเป็นมรดกโลกโดยสมบูรณ์ ตลอดจนแหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย โดยในอดีตที่ผ่านมา
ได้มีการพัฒนาพ้ืนที่ ให้ เป็นแหล่งโบราณคดีที่สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมบ้านเชียงซึ่ง อยู่ห่างกันไม่เกิน  
๓๐ กิโลเมตร และทางกรมศิลปากรต้องการให้นักท่องเที่ยวที่รู้จักวัฒนธรรมบ้านเชียงอยู่แล้วได้มาท่องเที่ยว 
ที่บ้ านดอนธงชัยซึ่ งเป็นแหล่งอารยธรรมในยุคเดียวกันด้วย อีกทั้ งรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนา 
แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย โดยได้พัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ใหม่ทั้งหมด ซึ่งหลังจากที่สมาชิกฯ ได้ตั้งกระทู้ถาม
ในปีที่ผ่านมา ทางกรมศิลปากรโดยส านักศิลปากรที่  ๘ ได้มีการประชุมและแต่งตั้งคณะท างานว่าด้วย 
การพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย โดยมี ส านักศิลปากรที่ ๘ กรมศิลปากร ผู้แทน
กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายอ าเภอสว่างแดนดิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
สว่างแดนดิน เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล กรรมการวัด และผู้แทนชุมชน เป็นคณะท างาน ซึ่งได้มีการพัฒนา
ยกระดับให้มีอาคารพิพิธภัณฑ์โบราณคดีบ้านดอนธงชัยและเกิดโครงการย่อยต่าง ๆ อีกจ านวนมาก  
โดยปัจจุบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ ก็ได้มีป้ายแนะน าเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยังให้นโยบายในการต่อยอด
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยประมาณ ๘,๗๖๐ แห่ง  
และเร่งการขึ้นทะเบียนโดยได้ขึ้นทะเบียนไปแล้วประมาณกว่า ๓,๐๐๐ แห่ง ซึ่งในจ านวนนี้มี อุทยาน
ประวัติศาสตร์ ๑๑ แห่ง ขั้นทะเบียนมรดกโลกแล้ว ๓ แห่ง อยู่ในบัญชีเบื้องต้นประมาณ ๔ – ๕ แห่ง  
และจะมีการขุดค้นเพ่ิมเติมในบริเวณอ าเภอสว่างแดนดิน  ตลอดจนได้ให้นโยบายแก่กรมศิลปากร 
ในการน าโครงการที่ยังค้างอยู่ของพ้ืนที่สว่างแดนดินและบ้านดอนธงชัยเข้ามาอยู่ในโครงการพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางอารยธรรม ส าหรับการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นั้นยืนยันว่าจะพยายามผลักดันและเร่งรัด 
ในเรื่องของแบบและรายละเอียดต่าง ๆ โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป 

  ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน โดย นายอัครเดช   
วงษ์ พิทักษ์ โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี   พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้ตั้ งกระทู้ ถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
           เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้  
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป      
     ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การพิจารณาเสนอให้ผืนป่าฮาลา – บาลา เป็นมรดกโลก 
โดย นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถามนายกรัฐมนตรี 
    เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้  
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป  
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๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ     
                ๑.๓.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านนาดินจี่ – บ้านดงต้อง 

ระยะทาง ๔ กิโลเมตร ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดย นางอนุรักษ์  บุญศล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ งกระทู้ ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  

      ๑.๓.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การป้องกันการสร้างความขัดแย้งอันเกิดจาก 
การบิดเบือนข้อเท็จจริงทางศาสนา โดย พลต ารวจตรี สุรินทร์  ปาลาเร่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

      ๑.๓.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาบึงกระจับ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี   
โดย นายอัครเดช  วงษ์ พิทักษ์ โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี   พรรคประชาธิปัตย์  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี โดยมี พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

      ๑.๓.๔ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดท าระบบชลประทานและสร้างอ่างเก็บน้ า
ให้กับประชาชนในพื้นที่ต าบลเขาขลุง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบ
กระทู้ถาม 

      ๑.๓ .๕  กระทู้ ถาม เรื่อง ปัญหาความล่าช้ าในการก าหนดขอบเขต 
ที่สาธารณประโยชน์ป่าทุ่ งโคกเงย ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดิษ ฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
โดย นายวิวรรธน์  นิลวัชรมณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้
ถาม ถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์  บุญญามณี)  โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

      ๑.๓.๖ กระทู้ถาม เรื่อง การขาดดุลทางการค้ากรณียกเว้นการเรียกเก็บภาษี
น าเข้าโค กระบือ โดย นายอนุชา  น้อยวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร  โพธสุธน) โดยมี  
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘ 

 

   (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
        ๒.๑ รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
     (๑) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถ 
ใช้ถนน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
     (๒) รายงานประจ าปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
        ที่ประชุมรับทราบ 
        ๒.๒ รับทราบเรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ  
ขยายเวลาการพิจารณาศึกษา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖  
วรรคสอง จ านวน ๑๑ คณะ ดังนี้ 
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    ๒.๒.๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสาร 
สิทธิในที่ดิน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้ งแต่วันที่  
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
    ๒.๒.๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา 
แห่งใหม่ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๓ และอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
    ๒.๒.๓ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว 
ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ 
    ๒.๒.๔ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการ 
การช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว 
ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
    ๒.๒.๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทาง 
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
    ๒.๒.๖ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
ออนไลน์และการท าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว
ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
    ๒.๒.๗ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไป 
อีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
    ๒.๒.๘ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
    ๒.๒.๙ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ข่มขืนกระท าช าเราและการล่วงละเมิดทางเพศ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 
๙o วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
    ๒.๒.๑๐ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว
ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
    ๒.๒.๑๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ า 
ทั้งระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
       ที่ประชุมรับทราบ   
       ๒.๓ รับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การโฆษณาค าชี้แจงของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุขุมพงศ์  ชาญนุวงศ์ 
    ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๒๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณา
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งมีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน โดยปรากฎว่า นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ 
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวถ้อยค าในที่ประชุม อันเป็นเหตุให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมพงศ์ ชาญนุวงศ์ 
ซึ่งไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เห็นว่าตนได้รับความเสียหายจากการกล่าว
ถ้อยค าดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมพงศ์ ชาญนุวงศ์ จึงได้ใช้สิทธิร้องขอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
เพ่ือให้มีการโฆษณาค าชี้แจง 
    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประกอบกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ จึงให้มี
การโฆษณาค าชี้แจงของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมพงศ์ ชาญนุวงศ์  ไว้ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารรัฐสภา  
และทางเว็บไซต์สภาผู้แทนราษภูรที่ www.parliament.go.th เป็นเวลาเจ็ดวัน  
       ที่ประชุมรับทราบ 
    

   จากนั้น ได้มีสมาชิกฯ ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับการประชุมฯ  
ข้อ ๕๔ (๒) โดยเลื่อนระเบียบวาระเรื่องด่วน ญัตติด่วนที่ ๓ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบหากรัฐบาลจะอนุมัติลงนามในข้อตกลง CPTPP หรือความตกลงที่ครอบคลุม 
และก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Comprehensive and Progessive Agreement 
of Trans-Pacfic Partnership) โดย นายศุภชัย  ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ และญัตติท านองเดียวกัน คือ ญัตติด่วนที่ ๔ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมข้อตกลงที่ครอบคลุม และก้าวหน้า
ส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (CPTPP) โดย นายระวี  มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ญัตติด่วนที่ ๙ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาในเรื่อง ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (CPTPP) 
โดยนายวีระกร  ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารั ฐ กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ รวมทั้งญัตติในท านองเดียวกันซึ่งยังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระขึ้นมาพิจารณาไปในคราวเดียวกัน 
ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๕๕ (๒) นอกจากนี้ ได้ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอเลื่อนระเบียบ
วาระเรื่องด่วน ญัตติด่วนที่ ๒ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบ 
การใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
โดย นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี่รายชื่อ พรรคก้าวไกล  กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
และญัตติท านองเดียวกัน คือ ญัตติด่วนที่ ๕ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินตามพระราชก าหนด ๓ ฉบับ เม็ดเงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท โดย นายชลน่าน  ศรีแก้ว 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พรรคเพ่ือไทย กับคณะ เป็นผู้ เสนอ ญัตติด่วนที่  ๖ เรื่อง ขอให้ 
สภาผู้ แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้ เงินตาม 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ญัตติด่วนที่ ๗ เรื่อง ขอให้ 
สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินจากการกู้ เงินตาม  
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย นายภราดร  ปริศนานันทกุล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอและญัตติด่วนที่ ๘ เรื่อง ขอให้
สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบ การใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหา 
Covid-๑๙ โดย นางสาวนภาพร  เพ็ชร์จินดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย  
มารวมพิจารณาต่อจากญัตติท่ีได้ขอเลื่อนไปก่อนหน้านี้ ซึ่งที่ประชุมให้การรับรอง 
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   ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด่วนและญัตติในท านองเดียวกัน จ านวน ๙ ฉบับ  ดังนี้ 
   ๑. ญัตติด่วนที่ ๓ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบหากรัฐบาลจะอนุมัติลงนามในข้อตกลง CPTPP หรือความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับ
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Comprehensive and Progessive Agreement of Trans-Pacfic 
Partnership) โดย นายศุภชัย  ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย  
เป็นผู้เสนอ  
   ๒. ญัตติด่วนที่ ๔ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบจากการเข้าร่วมข้อตกลงที่ครอบคลุม และก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก 
(CPTPP) โดย นายระวี  มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่  
   ๓. ญัตติด่วนที่ ๙ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ในเรื่อง ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (CPTPP) โดยนายวีระกร  
ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ  
   ๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาประโยชน์
และผลกระทบจากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพ้ืนแปซิฟิก (CPTPP) โดย นายวรภพ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
เป็นผู้เสนอ  
   ๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณี 
การเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (CPTPP)  
โดย นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เป็นผู้เสนอ  
   ๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบ
ต่อการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (CPTPP)  
ของไทย โดย นางสาวจิราพร สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ  
   ๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่อง
ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าเพ่ือหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก โดย นายนริศ ข านุรักษ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ  
   ๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาประโยชน์
และผลกระทบจากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วม CPTPP  โดย นายวาโย อัศวรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ 
   ๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบ
ในเรื่องความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก โดย นายจาตุรงค์ 
เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 
   จากนั้น ผู้เสนอญัตติได้น าเสนอญัตติว่า ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าเพ่ือหุ้นส่วน 
ทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก  หรือ CPTPP เป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้าสินค้า  
การบริการ และการลงทุน รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก  
ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงาน สิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ  
การแข่งขันทางการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลกับนักลงทุนต่างชาติ 
ซึ่งแต่เดิมความตกลงนี้ริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ มีชื่อเดิมว่า TPP และมีสมาชิกทั้งหมด ๑๒ ประเทศ  
แต่ภายหลังจากที่ประเทศสหรัฐอมริกาได้ถอนตัวออกไป ส่งผลให้ประเทศสมาชิกเหลือเพียง ๑๑ ประเทศ 
ประกอบด้วย ประเทศออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์  
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และเวียดนาม โดยขนาดเศรษฐกิจของทั้งหมดรวมกันคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕ ของผลผลิตมวลรวมทั้งโลก 
และมีประชากรรวมกันกว่า ๕๐๐ ล้านคน ซึ่งนับว่าใหญ่กว่าสหภาพยุโรป โดยขณะนี้มีเพียง ๗ ประเทศ 
ที่ให้สัตยาบันเข้าร่วม ได้แก่ เม็กซิโก ญี่ปุ่น นิวซีแลนต์ แคนาดา ออสเตรเลีย และเวียดนาม ปัจจุบันข้อตกลง 
CPTPP มีหลายประเทศให้ความสนใจที่จะเข้าร่วม เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ศรีลังกา  
ไต้หวัน อังกฤษ รวมถึงประเทศไทย ส าหรับสาเหตุที่หลายประเทศสนใจเข้าร่วมอาจเป็นเพราะเล็งเห็นว่า 
CPTPP เป็นความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้า ซึ่งจะรองรับรูปแบบการค้าการลงทุนในโลกยุคใหม่  
ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการเปิดตลาดการค้าสินค้า การบริการ การลงทุน การก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรม และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้า อาทิ พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา  
การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ นโยบายการแข่งขัน ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต แรงงาน และสิ่งแวดล้อม 
   ทั้งนี้ ภายหลังจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก 
ได้ถอนตัวออกไป ส่งผลให้ทั้งเศรษฐกิจ การค้า และจ านวนประชากรรวมของ CPTPP มีขนาดเล็กลง  
ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวเลขของธนาคารโลกจะพบว่าขนาดเศรษฐกิจรวมของ CPTPP ลดลงร้อยละ ๓๘ เป็นร้อยละ 
๑๓ ขณะที่ขนาดการค้ารวมลดลงจากร้อยละ ๒๗ เป็นร้อยละ ๑๕ นอกจากนี้ CPTPP ยังตัดสินใจระงับ
ข้อบัญญัติ ๒๒ ข้อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสนับสนุน แต่ไม่เป็นประโยชน์กับประเทศ
สมาชิกอ่ืน ๆ มากนัก อาทิ การคุ้มครองอุตสาหกรรมยา การขยายระยะเวลาคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
จาก ๕๐ ปี เป็น ๗๐ ปี และการให้สิทธินักลงทุนฟ้องร้องรัฐบาลในบางกรณีที่นโยบายรัฐส่งผลลบต่อธุรกิจ  
ในส่วนของประเทศไทย การเข้าร่วมข้อตกลงดังกล่าวยังมีประเด็นที่อ่อนไหวหลายประการ รวมถึงประเทศไทย
ต้องแก้กฎหมายบางฉบับ ซึ่งจากข้อมูลข่าวภาคประชาชนมีข้อกังวลถึงผลกระทบต่อภาคการเกษตร  
ระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิในเมล็ดพันธุ์พืชของบริษัทที่จะผูกขาดยาวนานยิ่งขึ้น จนส่งผล
ให้ราคาเมล็ดพันธุ์แพงขึ้น การคุ้มครองสิทธิบัตรยา รวมถึงการคุ้มครองการลงทุนให้ต่างชาติ นอกจากนี้  
ยังมีเงื่อนไขความตกลงซึ่งประเทศไทยต้องพิจารณาว่าจะสามารถปฏิบัติตามได้มากน้อยเพียงใด โดยเรื่องนี้ 
ต้องอาศัยการตัดสินใจในเชิงนโยบาย และประเด็นความอ่อนไหวต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้ประเทศไทยเสียเปรียบ
ทางการคา้ และควรมีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ในประเด็นต่าง ๆ โดยสนับสนุนให้มีการตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา CPTPP เนื่องจากยังขาดความเข้าใจในการเข้าร่วม CPTPP  
อย่างถ่องแท้ ซึ่งผลการศึกษาของสถาบันนิติบัญญัติจะเป็นข้อมูลส าคัญต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วม CPTPP 
ของรัฐบาล โดยในส่วนของการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ของผู้ประกอบการรายใหญ่จะส่งผลให้เกษตรกรรายย่อย 
หรือนักปรับปรุงพันธุ์รายย่อยเสียเปรียบ ทั้งนี้ ประเทศไทยเคยมีบทเรียนจากการเคยพยายามจะเจรจา FTA 
กับสหรัฐอเมริกาแต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จเนื่องมาจากความขัดแย้งโดยไม่ค านึงถึงข้อเท็จจริง และไม่พยายาม
ร่วมกันแสวงหาค าตอบในสิ่งที่ เป็นกังวล การระงับการน า CPTPP เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้ง 
เปิดโอกาสให้สภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทในการร่วมพิจารณาและฟังเสียงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อสรุป
ร่วมกัน จึงถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยวันนี้ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงอ่ืน ๆ ไปแล้ว ๑๓ ฉบับ 
เกี่ยวข้องกับ ๑๘ ประเทศ และไม่มีปัญหาใด ๆ แต่เหตุที่ CPTPP มีปัญหาเนื่องจากมีการเพ่ิมข้อตกลง 
เรื่องการคุ้มครองสิทธิบัตรต่าง ๆ สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ 
กับเอกชน ซึ่งในข้อตกลงเขตการค้าเสรีจะไม่มีการกล่าวถึงหรือหากกล่าวถึงก็จะเป็นเงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติ
และยอมรับได้ จึงไม่สามารถพิจารณาด้วยกรอบเดียวกับ FTA ได้ ซึ่ง FTA นั้น ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ
เพียงอย่ างเดี ยว แต่ เกี่ ยวเนื่ องกับการเมืองระหว่างประเทศด้ วย นอกจากนี้ การตีความ CPTPP  
ยังมีความแตกต่างกัน จึงไม่แปลกใจที่หลาย ๆ ฝ่ายจะมีข้อกังวล และความขัดแย้งนี้จะยังคงอยู่ต่อไปตราบใด 
ที่กฎหมายภายในประเทศยังไม่ชัดเจน นอกจากนี้ประเทศไทยยังไม่มีการปรับโครงสร้างให้พร้อมส าหรับ 
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การแข่งขันและยังไม่มีหลักประกันหรือนโยบายมารองรับผู้ได้รับผลกระทบให้มีความพร้อมส าหรับการแข่งขัน  
ในการนี้ รัฐบาลจึงต้องมีมาตรการและนโยบายส าหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงดังกล่าวด้วย 
และต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน โดยความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นชี้ให้ เห็นว่า 
ประเทศไทยยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ  อีกทั้งผลกระทบจากโควิด-๑๙ ท าให้ 
ไม่สามารถใช้กรอบที่เคยศึกษา CPTPP ได้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงต้อง 
มีการศึกษาใหม่ทั้งหมดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
ของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลอย่างแท้จริง 
   ทั้งนี้ ความตกลงดังกล่าวถือเป็นพันธกรณีที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติ มีผลผูกพันระยะยาว
กับรัฐบาล ซึ่งหลายภาคส่วนได้แสดงความกังวลและคัดค้าน เพราะเชื่อว่าประเทศไทยจะสูญเสียผลประโยชน์
ทางการค้า และแม้ไม่มีข้อตกลงนี้ประเทศไทยก็สามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้ ดังนั้นควรศึกษา
ผลกระทบอย่างรอบด้าน  และสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในทุกมิติ  อีกทั้ งยั งได้ 
แสดงความกังวลในเรื่องผลกระทบทางสาธารณสุข การผลิตยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์  
ซึ่งรัฐบาลไทยจะตรวจสอบคุณภาพได้ยากเนื่องจากติดขัดเรื่องเสรีทางการค้า นอกจากนี้ ได้มีสมาชิกฯ  
ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรที่ เป็นนวัตกรรมของคนไทยว่าจะตกเป็นของต่างชาติ  ตลอดจน 
เสนอให้มีมาตรการอนุญาตให้บริษัทต่างชาติมาลงทุน โดยต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นส าคัญ  
และเกิดความคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ เสียไป อีกทั้ งควรค านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น
ภายในประเทศ และโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีมาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ต้องไม่ท าให้ประชาชน 
ในพ้ืนทีไ่ด้รับความเดือดร้อน  
   เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ จ านวน ๔๙ คน ใช้เวลาในการพิจารณา ๓๐ วัน  
   จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด่วนที่ได้เลื่อนมาพิจารณาและญัตติอ่ืน ๆ ในท านอง
เดียวกัน ดังนี้ 
   ๑. ญัตติด่วนที่ ๒ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบ
การใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
โดย นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี่รายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ    
   ๒. ญัตติด่วนที่  ๕ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินตามพระราชก าหนด ๓ ฉบับ เม็ดเงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท โดย นายชลน่าน  ศรีแก้ว 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ  
   ๓. ญัตติด่วนที่ ๖ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา  
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
โดย นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ   
   ๔. ญัตติด่วนที่ ๗ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ 
การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ปัญหา เยียวยา  
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
โดย นายภราดร  ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย  กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ 
   ๕. ญัตติด่วนที่ ๘ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบ 
การใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหา Covid-๑๙ โดย นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย  
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   ๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินกู้  ๓  ฉบับ โดย นางสาวพัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  
พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 
  ๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย นายณัฐวุฒิ 
ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ   
   ๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ การใช้
จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย นายคมเดช 
ไชยศิวามงคล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 
   ต่อจากนั้น ผู้เสนอญัตติได้น าเสนอญัตติว่า พระราชก าหนดทั้งสามฉบับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการกู้เงิน และการใช้เงินแผ่นดินจ านวนมาก โดยพระราชก าหนดฉบับแรกมีสาระส าคัญเป็นการให้อ านาจ
กระทรวงการคลัง โดยอนุมัติให้คณะรัฐมนตรีมีอ านาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศหรือออกตราสารหนี้ 
ในนามรัฐบาลมีมูลค่ารวมกันไม่เกินหนึ่งล้านล้านบาท เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่วนพระราชก าหนดฉบับที่สอง  
มีสาระส าคัญ เป็นการให้อ านาจธนาคารแห่ งประเทศไทย มีอ านาจให้กู้ยืม เงินแก่สถาบันการเงิน  
เป็นการเฉพาะคราวภายในวงเงินไม่เกินห้าแสนล้านบาท เพ่ือให้สถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจตามที่ก าหนดในพระราชก าหนดฉบับนี้ ส่วนพระราชก าหนดฉบับที่สาม ก าหนดให้จัดตั้งกองทุน  
เพ่ือรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ มีวงเงินลงทุนเริ่มแรกไม่เกินสี่แสนล้านบาท  
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ผู้เดียว และให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมี อ านาจซื้อ 
หน่วยลงทุนได้ภายในวงเงินไม่เกินสี่แสนล้านบาท ทั้งนี้ พระราชก าหนดทั้งสามฉบับดังกล่าว เป็นการกู้เงิน 
ที่ก่อหนี้ผูกพันประเทศเป็นจ านวนที่สูงมากแต่ไม่มีรายละเอียดของแผนงานและโครงการที่จะใช้เงิน 
ที่ชัดเจน ขณะที่การให้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้กู้ยืมเงินแก่ธนาคารพาณิชย์ในอัตราดอกเบี้ยต่ า และธนาคาร
แห่งประเทศไทยยังต้องแบกรับจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่มีหนี้เสียเพ่ิมขึ้น  
อาจก่อให้เกิดการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่หละหลวมไม่รอบคอบ น ามาซึ่งความเสียหายแก่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้ ส่วนการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยลงทุนในตลาดตราสารหนี้เอง ทั้งที่อยู่ในฐานะ 
เป็นผู้ก ากับตลาดตราสารหนี้นั้ นท าให้ เสียความเป็นกลางและเป็นการลงทุนที่ สุ่ม เสี่ยง  นอกจากนี้  
จากที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภาพประชาชน โดยจากข้อมูลของกรมควบคุมโรค พบว่า ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ มียอดผู้ติดเชื้อ
แล้วกว่า ๒,๙๕๔ ราย มีผู้เสียชีวิต ๕๔ ราย และเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างจากการไม่สามารถ 
ท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติได้  ถึงแม้รัฐบาลจะมีมาตรการออกมาแก้ไขผลกระทบทั้ งด้านสุขภาพ 
และเศรษฐกิจ อาทิ การประกาศปิดสถานประกอบการบางประเภท การประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหาร
ราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน การก าหนดเวลางดเดินทางออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) รวมถึง
มาตรการชดเชยเยียวยาในทางเศรษฐกิจอีกหลายมาตรการที่ไช้งบประมาณเป็นจ านวนมากจนต้องมีการออก
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ แต่มาตรการดังกล่าว 
ยังถูกตั้งค าถามถึงความมีประสิทธิภาพของรัฐบาลในการรับมือกับปัญหา โดยเฉพาะความล่าช้าในการเยียวยา 
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ประชาชน ความไม่ครอบคลุมของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ และความเหมาะสมของกรอบการใช้
งบประมาณตามพระราชก าหนดกู้เงิน ทั้งนี้ มาตรการและงบประมาณจ านวนมากแสดงให้เห็นว่ากรณีดังกล่าว 
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน มีความจ าเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความสงบเรียบร้อย 
ของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและอ่ืน ๆ  ดังนั้นเพ่ือให้มาตรการแก้ไขปัญหา 
และใช้งบประมาณของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รอบด้าน และโปร่งใส จึงขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติตตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหา 
ภายใต้วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
  จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุม 
  
ปิดประชุมเวลา ๑๙.๕๕  นาฬิกา 
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